

เกษตรฯตรวจเข้มสปก. ยึดสวนปาล์มคืน6พันไร่

กรุงเทพธุรกิจ ● “ธรรมนัส” สั่ง สปก. ยึดสวนปาล์ม 6 พันไร่ในชุมพร เตรียมจะยึดอีก 2 แสนไร่ของวิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม คืนเกษตรฯ พร้อมสั่งตั้งสหกรณ์ตำบล ผนึกเอกชนส่งออก หวังเพิ่มรายได้ รัฐไม่ต้องควักเงินชดเชย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายในการยึดที่ดิน สป.ก.ใน จ.ชุมพรกว่า 6 พันไร่ ซึ่งเป็นสวนปาล์มของสหกรณ์ใน จ.ชุมพร และเตรียมยึดที่ดินอีกเกือบ 2 หมื่นไร่ ซึ่งเป็นของบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด โดยในส่วนของบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในขั้นตอนของกฎหมาย และได้สั่งการให้ส.ป.ก.เช็คที่ดินของส.ป.ก.ทั่วประเทศว่ามีที่ดินส.ป.ก.จำนวนเท่าไรที่มีปัญหาอยู่ในขั้นตอนไหน เพื่อจะช่วยเหลือจัดปัญหา นำที่ดินจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจน

“การสำรวจพื้นที่ส.ป.ก. เพื่อยึดคืนแก่เกษตรกรที่ยากจน จะดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมาย วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินส.ป.ก. เพราะขณะนี้ที่ดินส.ป.ก. บางส่วนก็ไม่เหมาะประกอบอาชีพการเกษตร แต่เหมาะที่จะทำโฮมสเตย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งไม่ใช่ให้ขายทุนดำเนินการแต่ให้เกษตรกรหารายได้จากที่ดินในแปลงนั้นได้อย่างเหมาะสม”

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกษตรกรประกอบ

อาชีพในรูปของแปลงใหญ่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ต้องร่วมกัน บริหารจัดการโครงการดังกล่าวในรูปแบบสหกรณ์เป็นสหกรณ์ตำบล มีหมู่บ้านเป็นสมาชิก ถือหุ้นและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิก ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตโดยประสานความร่วมมือกับเอกชนไทยในฐานะตัวแทนในการส่งออกสินค้าการเกษตรไปตลาดจีนเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของไทย

อย่างไรก็ตาม จะหารือกับเอกชนรายใหญ่ผู้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศจีนเพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตการเกษตรผ่านสหกรณ์ตำบล เบื้องต้นคาดว่า กลุ่มผู้ซื้อสินค้าเพื่อส่งออกจีนกลุ่มนี้จะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูง เช่น ข้าว จะหารือกับซีพี เพื่อให้รับซื้อในราคา 2 หมื่นบาทต่อตัน จากราคารับประกันที่รัฐบาลประกาศไว้คือ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน หากข้อตกลงเป็นไปด้วยดีรัฐบาลอาจไม่จำเป็นต้องชดเชยราคาข้าวอย่างที่ประกาศไว้

“แนวคิดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร ถือเป็นนโยบายประชารัฐที่เป็นงานเร่งด่วนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำที่กำลังประสบอยู่ทั้ง ข้าว ยาง ปาล์ม หากมีแต่จะรับประกันราคา รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน”